



CUỘC THI VIẾT THƯ “THẦY CÔ TRONG TRÁI TIM EM”

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11



Hà Nội , ngày 10 tháng 11 năm 2023

Cô Nga yêu quý!

Đã lâu lắm rồi, con chưa viết thư cho cô. Cô còn nhớ con không ạ? Con chính là Lê Trần Long Thành – cậu học trò tinh nghịch và đáng yêu của cô đây ạ! Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, con muốn viết thư để hỏi thăm sức khỏe của cô và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người cô mà con rất kính mến! Có lẽ trên con đường chinh phục tri thức, con sẽ được học rất nhiều thầy cô giáo. Nhưng hình ảnh về một cô giáo duyên dáng, xinh đẹp, nhẹ nhàng và luôn ân cần dạy bảo chúng con thì con mãi không bao giờ quên – đó chính là cô Nga – cô giáo chủ nhiệm của con năm lớp 4.

Năm nay, cô vẫn chủ nhiệm lớp 4 phải không ạ? Các em học sinh lớp cô chủ nhiệm có ngoan và đáng yêu như chúng con không cô?

Thời gian trôi qua thật nhanh. Vừa ngày nào, con còn ở trong vòng tay ấm áp của cô. Vậy mà giờ con đã là học sinh cuối cấp. Tuy giờ không được học cô nữa nhưng những kỉ niệm đẹp về cô vẫn còn đọng lại mãi trong tâm trí con. Con còn nhớ có lần con nói chuyện trong giờ học, không chú ý nghe cô giảng. Cô đưa ánh mắt về phía con và nhẹ nhàng nói: “Thành ơi, con là con lớp phó lao động, là cậu học trò mà cô rất yêu quý và tin tưởng”. Lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng của cô mà con thấy thấm thía vô cùng. Nó như tiếp thêm cho con một nguồn động lực và con đã tự nhủ với mình rằng phải cố gắng học tốt, không được làm cô thất vọng. Suốt cả một năm học, cô ân cần dạy bảo chúng con bao kiến thức hay và những bài học làm người. Chính ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng của cô mỗi khi giảng bài làm con ấn tượng và thích thú. Cô đã cho con cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà cô dành cho chúng con. Cô như người lái đò thầm lặng, luôn lặng lẽ đưa các chuyến đò đến bến bờ tri thức. Công ơn dạy dỗ của cô không gì có thể đền đáp được, con sẽ không bao giờ quên. Con mong dù có dạy lớp lớp thế hệ học sinh thì hình ảnh cậu học trò đáng yêu, tinh nghịch Long Thành vẫn luôn trong trái tim của cô.

Thôi thư đã dài, con xin dừng bút tại đây. Nhân ngày 20/11, con xin gửi tới cô lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người! Con yêu và nhớ cô nhiều.

Học trò cũ của cô

Thành

Lê Trần Long Thành



Lớp 5A2

